



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๐๗๕

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิษฐ์)

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง แผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ และการบริหารจัดการระบบการรักษาผู้ป่วย

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.มว.กระทรวงกลาโหม (กท.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha” ระบุได้หรือทีมที่ปรึกษา เรื่อง ยกระดับการกระจายวัคซีนเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนสูงสุด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมาย (๑) ผลักดันให้จัดหาวัคซีนให้ได้เพิ่มขึ้นในทุกวิถีทาง โดยมีเป้าหมาย ๑๐-๑๕ ล้านโดส/เดือน จากวัคซีนที่มีความหลากหลายในปัจจุบัน (๒) ปรับโครงสร้าง จัดกลุ่ม แบ่งงาน ผสมผสานการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้ชัดเจน โดยต้องกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง ผลักดันแนวหน้าการผลิตวัคซีนให้เป็นเชิงรุก เพื่อแบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาล (รพ.) และสาธารณสุข (๓) จัดให้มีศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือก โดยใช้สถานที่ที่เหมาะสม เช่น ศูนย์ประชุมฯ ศูนย์กีฬา โรงแรม เพื่อลดภารกิจของ รพ.หลัก และสาธารณสุขที่ต้องรองรับดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก โดยศูนย์ฉีดวัคซีนฯ จะดึงการมีส่วนร่วมในการฉีดวัคซีนทางเลือก ในกลุ่มที่มีศักยภาพเพิ่มเติมจากของภาครัฐ (๔) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการฉีดให้ได้ ๓๐๐,๐๐๐ โดส/วัน หรือมากกว่า และเป้าหมายฉีดให้ประชาชน ๕๐ ล้านคน ภายในปี ๒๕๖๔ หรือเร็วกว่า นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ปรับปรุงการคัดกรองและระบบการเข้ารับรักษาพยาบาลให้มีช่องทางและการขนส่งเคลื่อนย้ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๑.๒ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การระบาดระลอกเดือน เม.ย.๖๔ กระจายตัวเร็วจนสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชนจำนวนมาก แม้ไทยจะมีความพร้อมรับมือการระบาดครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.มว.กท. จึงหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องและเห็นควรให้ดำเนินการ ดังนี้ (๑) ด้านการจัดการ ให้ยกระดับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค. โดยให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาเหมือนเดิม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้เบ็ดเสร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้น (๒) ด้านการคัดกรอง มอบหมายให้ ศบค. จัดให้มีศูนย์คัดกรองของรัฐในทุกจังหวัด โดยจังหวัดขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ จำเป็นต้องมีหลายจุดเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว หากพบผู้ติดเชื้อต้องจัดส่งไปยังสถานที่รักษาที่เหมาะสม โดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต้องดูแลให้เพียงพอ (๓) ด้านการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ จัดให้โรงพยาบาลสนามที่พร้อมรับดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ ฝ้าระมัดระวังอาการ ส่วนผู้ที่มีอาการเริ่มต้นและที่มีอาการหนัก ต้องจัดให้มีสถานพยาบาลรองรับทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน หรือสถานพักเอกชน โดย ศบค.จะกำกับและติดตามกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้จัดสถานพยาบาลให้มีเพียงพอกับผู้ติดเชื้อ (๔) ด้านการฉีดวัคซีน ศบค.จะเข้ามาดูแลการจัดสรรที่ควบคู่กันไปกับบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเสี่ยง ภาคธุรกิจ และประชาชน โดยจะร่วมมือกับทุกภาคส่วน จัดสถานที่ที่เหมาะสมลดการแออัดของโรงพยาบาลที่ต้องมุ่งเน้นดูแลผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้ เป้าหมายต้องฉีดวัคซีนทั้งประเทศให้ได้อย่างน้อย ๓ แสนโดส/วัน และภายใน ๔ เดือน คนไทยประมาณร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมาย หรือคิดเป็นประชาชนจำนวน ๓๐ ล้านคน ที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก และให้ครบ ๕๐ ล้านคนอย่างน้อยเข็มแรก ภายในอย่างช้าภายในปี ๒๕๖๔ (๕) สถานะการจัดหาวัคซีนของไทยภายในอีก ๔ เดือนข้างหน้า (พ.ค.- ส.ค.๖๔) มีสัญญาที่ยืนยันจัดส่งแล้ว ๒๘ ล้านโดส โดยทั้งปีรวมกัน ๖๓ ล้านโดส และอยู่ระหว่างการเจรจาอีก ๔๐ ล้านโดส จากหลายผู้ผลิต ซึ่งคาดว่าจะได้รับทราบผลเร็ว ๆ นี้ สำหรับระบบการลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีน ได้เตรียมระบบ “หมอพร้อม” เพื่อรองรับการลงทะเบียนของประชาชนที่จะเริ่มในวันที่ ๑ พ.ค.นี้ หากระบบดังกล่าวขัดข้อง หรือไม่สามารถดำเนินการได้ จะมีระบบที่เตรียมสำรองไว้แล้วโดยธนาคารกรุงไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง

๑.๓ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ ร.มว.สธ. กล่าวถึงการจัดหาเตียงให้ผู้ป่วยโควิด-๑๙ ว่า การทำงานของ สธ. กับ กทม.เป็นคนละส่วนกัน แต่ปัญหาเตียงเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ สธ.จึงเข้ามาสนับสนุน โดยตั้งศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วย (Pre Admission Center) ซึ่งเดิมจะตั้งที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก แต่ยังไม่

ไม่มีความพร้อม จึงย้ายไปใช้พื้นที่อาคารนิมิบุตร รองรับได้ประมาณ ๓๐๐ เตียง คาดจะปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จใน ๓-๔ วัน ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ไม่ใช่ รพ.สนาม แต่จะรองรับผู้ติดเชื้อตักค้างจากของ กทม. หากรอแล้วไม่มีเตียง ผู้ป่วยสามารถเดินทางด้วยรถส่วนตัวเข้ามาที่ศูนย์ฯ ได้ ซึ่งจะบริหารจัดการโดย สธ. ส่งต่อไปรักษาใน รพ.ในสังกัดในปริมณฑล หรือจังหวัดอื่นได้ เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ได้รับการรักษาพยาบาลและช่วยแบ่งเบาภาระของ กทม. เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้พื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก คือ กรุงเทพฯ แต่จังหวัดรอบนอก สธ.ยังควบคุมสถานการณ์ได้

๑.๔ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการ และการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผว.กทม.) มีหนังสือด่วนที่สุดถึง ผวจ.ทุกจังหวัด ระบุศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศปก.ศบค.) มีข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับ มท. จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (๑) ถู้อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ โดยจังหวัดสามารถออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมดำเนินการตรวจสอบ สื่อสาร วางมาตรการป้องกัน ควบคุมและกำกับดูแลให้สถานประกอบการทั้งรัฐ เอกชน โรงงาน ตลาด ศาสนสถาน สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยเรื้อรังตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดและดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ กรณีผู้สูงอายุตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข (๒) จังหวัดชายแดน ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมืองที่อาจติดเชื้อโควิดเข้ามาในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น (๓) จังหวัดสมุทรสาคร จัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนของโรงพยาบาลสนาม บุคลากรทางการแพทย์และรถรับ - ส่งผู้ติดเชื้อ เพื่อรองรับผู้ป่วยจากพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลในระบบเบื้องต้นจำนวน ๕๐๐ เตียง

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นพ.เจตสธร นามวาท รักษาการแทน ผอ. กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า เมื่อพิจารณาจำนวนผู้ติดเชื้อในภาวะระบาดระลอก เดือน เม.ย. พบมีการกระจุกตัวอยู่ใน ๖ จังหวัด รวมคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของผู้ติดเชื้อ คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ดังนั้น มาตรการใน ๖ จังหวัดนี้จึงอาจมีมากกว่าจังหวัดอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาดในขณะนี้ ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่จุดสูงสุด หรือมีการชะลอแล้วหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากประชาชนร่วมมือในมาตรการป้องกันส่วนบุคคลและสามารถล็อกดาวน์ตัวเองได้ เชื่อว่าจะทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงได้

๒.๒ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า กรณีที่มีการสอบถามจะให้ผู้ติดเชื้อแยกตัวเองดูแลอยู่ที่บ้านได้หรือไม่ ยังไม่สามารถให้ประชาชนที่ติดเชื้อแยกกักตัวเองอยู่ที่บ้านได้ด้วยความห่วงใยในอันตราย ๒ ประการ คือ (๑) ความปลอดภัยของผู้ติดเชื้อ และ (๒) สภาพบ้านไม่เอื้ออำนวย เพราะจะต้องมีการแยกพื้นที่ไม่รับประทานอาหารเช้า แยกห้องน้ำ ไม่คลุกคลีใกล้ชิด ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าผู้ติดเชื้อ ๑ รายจะแพร่ต่อให้คนในบ้านที่มีทั้งผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก ส่วนกรณีจะมีการล็อกดาวน์พื้นที่บางจังหวัดเพิ่มเติมหรือไม่ ในวันที่ ๒๙ เม.ย.นี้ จะมีการทบทวนมาตรการเรื่องพื้นที่และพิจารณาจะเพิ่มมาตรการอย่างไร ซึ่งใน ๑-๒ วันนี้อาจได้เห็นมาตรการปรับความเข้มข้นมากขึ้นในบางพื้นที่ ในแต่ละกิจการ/กิจกรรม จึงขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิด

๒.๓ ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ประเทศไทยจะลดวิกฤติได้ต้องรีบฉีดวัคซีนให้ประชาชนโดยเร็ว จากการศึกษาคนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก จากนั้น ๒-๓ สัปดาห์ ภูมิคุ้มกันยังอยู่ในระดับต่ำ แต่หลังจากฉีดเข็มที่ ๒ แล้วเป็นเวลา ๒-๓ สัปดาห์ พบร้อยละ ๘๘-๙๙ ของคนที่ได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม จะมีภูมิคุ้มกันสูงเท่ากับคนที่ติดเชื้อโควิดมาแล้ว จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าวัคซีนที่ฉีดไปสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

สำหรับ...

- สำหรับการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-๑๙ การระบาดในรอบนี้ พบร้อยละ ๙๘ เป็นไวรัสสายพันธุ์อังกฤษ ซึ่งแพร่ระบาดได้รวดเร็ว ส่วนสายพันธุ์อินเดียที่ทั่วโลกให้ความสนใจคือ ทำให้วัคซีนลดประสิทธิภาพ แม้ยังไม่มี การพิสูจน์ แต่ทางทฤษฎีเชื่อว่าทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง จึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน ต้องเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ในประเทศด้วย เนื่องจากหากมีการระบาดมาก ส่งต่อจากคนที่ ๑ ไปคนที่ ๒ และหาก แพร่ไปเรื่อย ๆ จนถึงคนที่ ๖ มีโอกาสที่เชื้อจะกลายพันธุ์ ดังนั้น ทุกคนจึงต้องช่วยกันลดการแพร่ระบาดในครั้งนี้ ด้วยการรักษาสุขอนามัยส่วนตัวอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ไม่รวมกลุ่มกัน ซึ่งจะ ช่วยยุติการระบาดของโรคได้

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ปัญหาสำคัญในขณะนี้ คือ การที่ประเทศไทยยังไม่มีวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ เพียงพอตามเป้าหมายที่จะ ฉีดให้ประชาชน ๕๐ ล้านคน ในขณะนี้จึงเป็นขั้นตอนของการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ติดเชื้อ ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และไม่มีเตียงรองรับอย่างเพียงพอ เรื่องนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงข้อบกพร่องในการ บริหารจัดการดูแลประชาชนให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วและทั่วถึง

๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.today.line.me เห็นว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในขณะนี้มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปยังไม่ทั่วถึง จึง สนับสนุนให้รัฐบาลบังคับใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด เช่น การประกาศล็อกดาวน์พื้นที่เสี่ยง เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด ของโรค และดำเนินมาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้ฝ่าฝืน ขณะเดียวกันทุกคนต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันโรคและมาตรการป้องกันสุขลักษณะส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ การใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ เพื่อป้องกันตนเองและ ผู้อื่นจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙

๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- สำนักงานแพทย์ สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการนำผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ ที่อยู่ระหว่างรอเตียงและตกค้างอยู่ที่บ้านเข้าสู่ระบบการรักษา ตลอดจนความสามารถในการ รองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในโรงพยาบาลสังกัด กทม. โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ที่อยู่ในความดูแลของ กทม. รวมถึงการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้ป่วยระหว่างรอเตียง เพื่อสร้างความอุ่นใจและความเชื่อมั่น ในระบบการส่งต่อและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการระบบส่งต่อผู้ป่วย โควิด-๑๙ ภายใน “ศูนย์แรกรับและส่งต่อ” ของ สธ. ตลอดจนการเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีนป้องกัน โควิด-๑๙ แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้การฉีดวัคซีนครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ตามที่ กำหนดไว้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๖. ที่มาของข้อมูล

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา

๖.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.banmuang.co.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th, www.naewna.com, www.thainews.prd.go.th, www.mgonline.com, www.mcot.net, www.thansettakij.com, www.newtv.co.th, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv, www.tnnthailand.com, www.js๑๐๐.com, www.innnews.co.th, www.pptvhd๓๖.com, www.youtube.com, www.today.line.me